

Esri จัดงาน TUC Next Gen 2019 ปูพื้นฐานเทคโนโลยี GIS ให้เยาวชน



บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ หรือ GIS แบบครบวงจร ในกลุ่มบริษัทซีดีจี โดย นางสาวชนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และนางสาวแพร พันธุมวนิช ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป นำทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันจัดงาน TUC Next Gen 2019 ภายใต้หัวข้อ Transforming Thailand with Geospatial Infrastructure ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติบรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กับงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตัวแทนจากบริษัทเอกชนชั้นนำ ร่วมบรรยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ ในการทำงานภายในองค์กร ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และนำไปช่วยวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ภายในงานกล่าวถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิต นักศึกษาในทุกรูปแบบ ตั้งแต่การเรียนในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งไม่เฉพาะกับการเรียนสาขาภูมิศาสตร์โดยตรงเท่านั้น ไปจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง พร้อมสาธิตการทำงานของซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านโซลูชันต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบทุกคำถามที่เกี่ยวกับโลเคชัน

งาน TUC Next Gen จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์ AcrGIS อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาผลงาน ส่งเสริมศักยภาพนิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ปัจจุบันมีการใช้องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การทำรายงาน การสำรวจหรือการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังหวังกระตุ้นความสนใจด้านเทคโนโลยี การผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตอบรับนโยบายภาครัฐในการปฏิรูปประเทศไทย ค้นพบศักยภาพของเทคโนโลยี GIS เพื่อใช้ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ได้ที่ www.esrith.com

เกี่ยวกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาครัฐกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th